



สรุปข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 8/2564 วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมบุญยวงศรีโรจน์ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
1.	แผนการเตรียมความพร้อมมาตรการรองรับควบคุมโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔	<p>- แผนการเตรียมความพร้อมมาตรการรองรับควบคุมโควิด 19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดพิษณุโลก</p> <p>1. การเฝ้าระวังผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก</p> <ul style="list-style-type: none">- ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดให้ลงทะเบียน SAVE PHITSANULOK ทุกราย- มอบหมาย 5 สื่อเฝ้าระวังในพื้นที่- บูรณาการร่วมกับด่านหลัก และด่านรอง ตรวจสอบความเร็วช่วงสงกรานต์ <p>2. การตรวจวินิจฉัย มีการเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลทุกแห่งรองรับผู้ป่วยฯ และจัดเตรียมห้องปฏิบัติการสามารถส่งตรวจฯ ได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์</p> <p>3. หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค (CDCU) มีการจัดเวรปฏิบัติงานในทีมระดับพื้นที่ ที่สามารถลงสอบสวนโรคได้ภายใน 24 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน</p> <p>4. ทีมประเมินมาตรการ มอบหมายทีมประเมิน 5 ร. ประชาสัมพันธ์ให้ ร้านค้า/ร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน โรงงาน ใช้เครื่องมือ Thai Stop COVID plus</p>	<p>- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก</p>
2.	พิจารณาอนุญาตจัดงานต่างๆ จังหวัดพิษณุโลก	<p>1. การจัดการแข่งขันกีฬามวย เป็นกรณีเฉพาะคราวสามารถดำเนินการได้ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ผู้จัดการแข่งขัน ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยมอบหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมอย่างเคร่งครัด- นักมวย ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการก่อนการจัดแข่งขันทุกราย- ผู้เข้าชม ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูง ไม่อนุญาตให้เข้าชม หากมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ให้จัดสถานที่เข้าชมแยกจากคนจังหวัดพิษณุโลก <p>2. การจัดงานที่มีการรวมตัวกันจำนวนมาก ห้ามให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการจัดให้มีดนตรีประกอบการจัดงาน</p>	<p>- ปลัดจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก</p> <p>- กกท.จังหวัดพิษณุโลก</p>

ลำดับ	ประเด็น	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
3.	การเฝ้าระวังโรคโควิด 19 โดยการค้นหาเชิงรุก กำหนดเป้าหมายการเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ	<p>เพิ่มเติมการพิจารณาเก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ในชุมชน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตลาดสด/ตลาดนัดที่มีความเสี่ยงสูง 2. สถานีขนส่ง/ขนส่งสาธารณะทั้งทางบก น้ำ อากาศ 3. สถานบริการผับ/บาร์/คาราโอเกะ/สนามมวย สนามชนไก่ บ่อน 4. ที่ต่ออายุบัตรแรงงานต่างด้าว/ชุมชนแรงงานต่างด้าว/แออัด 5. หน่วยราชการด่านหน้า 6. ธนาคาร/บริษัท/สำนักงาน 7. โรงงาน/สถานประกอบการ 8. ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ 9. สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง 10. โรงเรียน/สถานศึกษา/ศูนย์เด็กเล็ก 11. ศาสนสถานหรือสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา 12. ผู้รับเสด็จ 13. โรงแรม/รีสอร์ท 	- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก